

สาเหตุอุบัติเหตุ 'เอช่า' ไม่โยงเอียงไร้เข็มขัดนิรภัยหลักในช่วงเวลาพีด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายจิระศักดิ์ โพธิ์เงิน หรือเอช่า อายุ 40 ปี หนึ่งในทีมงานเพจ “เอช่า ลำผืน” ขับรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อจนเสียชีวิต บนถนนกาญจนาภิเษก บริเวณศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลดิส (สามโคก) ด.คลองควาย จ.ปทุมธานี หลังไปไลฟส์ดในโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งใน จ.อ่างทอง ซึ่งในโลกสังคมออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะกระแสความเขี้ยวของสิ่งที่มีงไม่เห็นในโรงเรียน โดยระหว่างไลฟส์ดมีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุก จนทำให้เอช่าต้องกล่าวคำขอขมาว่า “ถ้าข้าพเจ้าทำผิดอะไรไป ฐิติไม่มีฐิติ ขอสมอาภัยเจ้าของโรงเรียน” นั้น

นพ.ธนะพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า หากมองในการสืบสวนอุบัติเหตุของผู้เสียชีวิตทราบว่า ผู้เสียชีวิตไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทำให้ร่างกระเด็นออกมานอกรถ ซึ่งถุงลมนิรภัยไม่สามารถปกป้องได้ ขณะที่ภรรยาและลูกสาวที่นั่งมาด้วยอาจคาดเข็มขัดนิรภัย จึงไม่กระเด็นออกมา นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องขับรถเร็ว ซึ่งความเร็วเพียงแค่ 60 กม. ต่อ ชม. เมื่อเกิดการชนมีความแรงเท่ากับตกตึก 5 ชั้น รวมทั้งยังมีข้อสันนิษฐานว่าคนขับอาจหลับใน เพราะช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณตี 1 ถึงตี 2 เป็นช่วงเวลาที่คนขับรถมักเกิดอาการหลับในมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการพักผ่อน เมื่ออดนอนจึงมีความเสี่ยง

นพ.ธนะพงษ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันถ้ามีการตี

เครื่องตีมแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยจะช่วยไปกระตุ้นให้เกิดอาการหลับใน ตลอดจนถึงมีข้อสันนิษฐานได้ว่าใช้โทรศัพท์ เพราะอาจมีช่วงละสายตา ส่วนรถบรรทุกสิบล้อมีความผิด หากไม่มีกรวางกรวย หรือสัญญาณให้ผู้ขับรถใช้ถนนทราบว่าจอดอยู่ ต้องสอบสวนว่าจอดอยู่ในจุดห้ามจอดหรือไม่ เจ้าหน้าที่ ดร. ต้องสืบสวนว่ามีร่องรอยการเบรคหรือไม่

ทั้งนี้จากเว็บไซต์ tnnthailand.com ระบุว่า ตามกฎหมายรถบรรทุกที่จอดบนไหล่ทางถือว่ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทางหลวงมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 รถบรรทุกต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง ส่วนรถที่จดทะเบียนก่อน 1 ม.ค. 61 กรณีติดตั้งแล้วไม่ได้ขนาด และตำแหน่งที่ถูกต้องต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 ม.ค. 63 ปัจจุบันมีรถบรรทุก 1 ล้านคัน สถิติการชนท้ายรถบรรทุกจากข้อมูลของกรมทางหลวง (ทล.) ระหว่าง พ.ค. 61-พ.ค. 62 เกิดอุบัติเหตุ 1,289 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 160 ครั้ง.